

Lan tỏa tinh thần tình nguyện

Cứ mỗi chiến dịch, phong trào tình nguyện, màu áo xanh thân thương lại tràn ngập mọi ngõ đường, làng quê. Nơi bước chân các bạn trẻ đi qua là những công trình ở lại. Nhưng có những điều còn mãi với thời gian, đó là tình cảm nhớ thương của người đi và người ở lại.



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà khám bệnh miễn phí cho người dân xã Chí Hòa.

Năm nay, bà Đào Thị Nhậm, 87 tuổi, cựu thanh niên xung phong, vợ liệt sĩ ở thôn 7A, xã Vũ Trung (Kiến Xương) được đón tết trong căn nhà mới khang trang, ấm cúng. Ngôi nhà này được Tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ hạt giống Việt (Bảo Nhân Dân) hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng. Bà Nhậm xúc động chia sẻ: Nhà trước của tôi nếu mưa là đầy nước. Mưa, người ta đi ngủ, mình thì phải múc nước trong nhà, mọi thứ mục nát hết cả. Có ngôi nhà mới, tôi không phải lo lắng gì nữa. Tôi cảm ơn đoàn thanh niên các cấp và Bảo Nhân Dân rất nhiều.

Gia đình bà Đào Thị Nhậm là 1 trong 24 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được các cấp bộ đoàn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2019. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, đoàn viên thanh niên các địa phương còn

góp ngày công để hoàn thành những ngôi nhà tình nghĩa này. Mỗi căn nhà tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tình thương, sự cảm thông, chia sẻ của các bạn trẻ. Đây cũng là một trong những hoạt động tình nguyện trong phong trào tuổi trẻ tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới.

Tại thành phố Thái Bình, ô nhiễm môi trường trên sông Đuống là vấn đề tồn tại trong thời gian dài. Để góp phần từng bước giải quyết tình trạng trên, Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố đã huy động cán bộ, đoàn viên thanh niên nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải hai bên bờ sông Đuống đoạn qua địa phận xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Ông Nguyễn Xuân Bắc, xã Phú Xuân cho biết: Cùng với



Đoàn viên thanh niên thu gom, phân loại rác thải trên tuyến đường địa phận xã Nam Thịnh (Tiên Hải).

Chị Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Chị Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khi còn là sinh viên, mới tham gia các hoạt động tình nguyện, bản thân tôi cảm thấy khá lúng túng. Tuy nhiên, sau khi được đồng nghiệp hướng dẫn, yêu cầu công việc và ngày một trưởng thành hơn. Nhờ tham gia hoạt động tình nguyện mà tôi mới có ngày hôm nay. Ở mỗi giai đoạn phát triển, các hoạt động tổ chức đoàn xây dựng, triển khai luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của đất nước, nhu cầu của thanh niên. Phong trào thanh niên tình nguyện cũng vậy. Yếu tố quyết định thành công của phong trào là nội dung hoạt động phù hợp với đối tượng tham gia, phù hợp với địa bàn hướng tới, giải quyết được vấn đề xã hội quan tâm, mong muốn.

Ông Nguyễn Hữu Sáu, Trưởng thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu (Đông Hưng)



Ông Nguyễn Hữu Sáu, Trưởng thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu (Đông Hưng).

Tôi thấy các hoạt động tình nguyện của thanh niên ngày càng lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Như ngay tại địa phương chúng tôi, biết thôn Thọ Hưng còn khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa thôn, thôn Thọ Nam còn một đoạn đường nội đồng chưa được đổ bê tông, Huyện đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc giúp ngày công và kêu gọi kinh phí hỗ trợ. Mặc dù là ngày nghỉ, nắng nóng nhưng các cháu làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm. Việc làm này đã thể hiện sự đoàn kết, xung kích, tình nguyện của thanh niên, giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình theo tiêu chí nông thôn mới.

Nguyễn Đình Tăng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh - người đã tham gia các hoạt động tình nguyện từ khi còn là sinh viên chia sẻ: Những hoạt động tình nguyện giúp tôi hiểu hơn về sự chung sức đồng lòng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Gần bó với hoạt động của đoàn giúp tôi rèn luyện kỹ năng, tinh thần vượt khó, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó là hành trang giúp chúng tôi bước vào đời mà không còn ngỡ ngàng, là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nội về ý nghĩa của phong trào tình nguyện, anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chia sẻ: Mỗi chương trình tình nguyện là dịp thanh niên được thể hiện mình. Một chương trình nhân văn, một chương trình thiết thực, có ý nghĩa cả với người dân khó khăn, có ý nghĩa cả với những tình nguyện viên trẻ. Từ phong trào tình nguyện, nhiều lớp thanh niên đã trưởng thành về nhận thức, có tinh thần trách nhiệm hơn, gần bó với công tác đoàn, hội nhiều hơn. Thanh niên tình nguyện có nhiều trải nghiệm cuộc sống, suy nghĩ cận kề, chín chắn hơn về các vấn đề xã hội. Nhiều đoàn viên thanh niên đã trở thành cán bộ chủ chốt tại các địa phương, cơ quan, đoàn thể.

CÁC SỞ, NGÀNH KINH TẾ Thi đua là động lực phát triển

Năm 2019, các sở, ngành kinh tế đã tích cực hưởng ứng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do các bộ, ban, ngành trung ương, UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động, từ đó tạo động lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với 10 thanh niên, thời gian qua, Khối các sở, ngành kinh tế đã chủ động tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; khu kinh tế và các khu công nghiệp; đầu tư các dự án giao thông, công nghiệp, dân dụng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tổ chức ký kết giao ước thi đua gắn với việc tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức tới toàn thể công chức, viên chức các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Trưởng khối thi đua các sở, ngành kinh tế năm 2019 cho biết: Với vai trò Trưởng khối thi đua, trong năm 2019, Ban đã chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, đăng ký thi đua, tiêu chí chấm điểm thi đua và các văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện của Khối năm 2019, từ đó tạo cơ sở triển khai thực hiện trong toàn Khối. Bên cạnh đó, Ban còn chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, tổng kết năm 2019 và tổ chức giao hữu thể thao giữa các đơn

vị trong Khối, từ đó tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối thực hiện như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sự giai đoạn 2019 - 2025...

Ngoài các phong trào thi đua chung do Khối phát động, các sở, ngành kinh tế còn thực hiện nhiều phong trào mang tính đặc thù riêng. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua chung do Khối phát động, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã phát động thi đua gắn với việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức phát động doanh nghiệp ra quân sản xuất, kinh doanh đầu xuân; đồng thời, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua do ngành phát động, từ đó góp phần khuyến khích cán bộ, nhân viên, người lao động



Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ AIDI. Ảnh: MINH ĐỨC

MINH HƯƠNG

KUÂN PHƯƠNG

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Nguyễn Minh Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Phát (thành phố Thái Bình) là 1 trong 72 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2019 vừa được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tôn vinh.

Gặp chúng tôi, Khiêm không giấu được niềm vui khi có được vinh dự lớn này ở tuổi 23. Anh chia sẻ: Lập nghiệp và khởi nghiệp là quá trình luôn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí thất bại; nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của gia đình, nhất là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nên tôi sớm gạt hái được thành công. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả bước đầu, trần trở lớn nhất của tôi chính là làm thế nào để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, thu nhập, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là chủ doanh nghiệp, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khiêm đã có ước mơ trở thành doanh nhân rồi được hun đúc trong suốt 4 năm học đại học chuyên ngành quản trị tài chính và kế toán. Ông Nguyễn Minh Ngọc, bố của Khiêm cho biết: Ngay từ năm thứ nhất đại học, Khiêm đã đi làm thêm ở một số doanh nghiệp, lo con mài kiếm tiền xoay xở việc học hành, gia đình không đồng tình. Nhưng khi cháu cho biết mục đích làm thêm để bổ sung kiến thức và trau dồi kinh nghiệm quản lý nhân sự, tài chính nên mọi người đều ủng hộ. Khiêm rất

nhạy nhẹn, thông minh, có ý chí trong học tập và sớm quyết tâm lập nghiệp. Được sự ủng hộ, hỗ trợ của gia đình, trước thời điểm tốt nghiệp đại học, Khiêm được gia đình đầu tư mở cho công ty riêng với ngành nghề kinh doanh chính: vận tải hàng hóa; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; sản xuất, kinh doanh đồ nội thất, linh kiện điện tử. Các sản phẩm của công ty tập trung vào phục vụ nhu cầu nội thất văn phòng, công sở, trường học và người dân.

Bắt tay vào điều hành doanh nghiệp, Khiêm đã dành nhiều thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới quy trình quản lý doanh

quản trị, sản xuất, kinh doanh nên Khiêm "rành tay" trong công tác quản lý, có nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng những ý tưởng sáng tạo phát triển mẫu mã, chủng loại, chất lượng hàng hóa, tiếp cận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm, dịch vụ của công ty cung cấp có nhiều ưu thế và có sức cạnh tranh cao

nhu: mẫu mã đa dạng, độc đáo, đẹp, nhiều chủng loại, nguồn hàng dồi dào phục vụ khách hàng; chất lượng tốt, giá cả hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng đã tạo ra những đột

phá cho sự phát triển và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Hiện nay, các sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Phát đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng và tạo dựng uy tín trên thị trường Thái Bình, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Khởi nghiệp với tổng tài sản 609 triệu đồng, sau 4 năm hoạt động, tổng tài sản của Công ty đạt gần 3,4 tỷ đồng; doanh thu của Công ty đạt xấp xỉ 5 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 40 lao động với thu nhập bình quân đạt 8,4 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, Công ty của Khiêm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với số tiền ủng hộ gần 200 triệu đồng/năm.

KHÁC ĐUẨN



Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Hưng Phát.

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)